

# จดหมายออนไลน์ (27 ธันวาคม 2556)

โดย ชรรมาธิปติ

## มีโอกาจอ่านเนื้อคู่ที่ในต่างประเทศ หรือ เมืองไทย

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ถึงคิวของคุณ ญาณวูฒิ เกิดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2498 เวลา 14.56 น. กทม. เพศชาย

คุณญาณวูฒิ บอกว่าขณะนี้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เข้าใจว่าน่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นดวงชะตาที่บอกว่า สามารถไปอยู่ในต่างประเทศได้ แต่ก็ดูเหมือนว่า ชีวิตในต่างประเทศของคุณญาณวูฒิ ก็อาจจะต้องต่อสู้พอสมควร ไม่ค่อยสบายนัก

มาถึงคำถามที่หนึ่งของคุณญาณวูฒิ ผมถูกย้ายจากงานในตำแหน่งหนึ่งไปอยู่ในอีกตำแหน่งหนึ่ง ภายในบริษัทเดียวกันตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะสามารถอยู่กับงานใหม่ หรือ จะกลับมาดูงานเก่าได้หรือไม่ บริษัทให้เวลาแก่ผม 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 เดือนมกราคม 2557 ถือเป็นช่วงที่โชคของคุณไม่ดี การงานของคุณอาจจะมีปัญหา เพราะมีผู้แอบประสังคร้ายอยู่ข้างหลังคอยใส่ไฟให้ร้ายคุณแก่เจ้านาย หรือ ผู้ให้การสนับสนุนคุณ

นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่ดวงดาวทำให้ชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลง ผกผัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ผมพูดไว้ข้างต้น ทำให้ชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลง การเงินไม่ดี การงานก็อาจจะมีปัญหา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้คุณต้องย้ายงานในช่วงเดือนกันยายน 2556

และจนกระทั่งครบ 6 เดือนตามที่เจ้านายของคุณกำหนด สถานการณ์ของคุณก็ยังไม่น่าจะดีขึ้นครับ ผมขอให้ตั้งใจทำงานให้มากๆ ทำแต่ความดีเพื่อถวายเป็นบุญคุณ (๕) ให้มีความเข้มแข็ง อาจจะช่วยแก้ดวงชะตาได้บ้าง

คำถามที่สอง ผมมีโอกาจอ่านเนื้อคู่ที่แท้จริงของผมหรือไม่ ในเมืองไทยหรือสหรัฐอเมริกา

ในดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณเป็นคนค่อนข้างเครียด คิดมาก และมักจะมีคามใส่ใจต่อความเจ็บปวดในอดีต หรือ มีความรู้สึกฝังใจที่ไม่ดีในอดีต อาจเป็นเพราะ คนที่คุณคบหาด้วย มักจะนำแต่ความทุกข์มาให้เรื่อยๆ หรือ ประเภทเพื่อนนำความเดือดร้อนมาให้

เมื่อพิจารณาประกอบกับเรื่องคู่ของคุณแล้วเห็นว่า คุณน่าจะมีคู่ยากสักหน่อย หรือ อาจถึงขั้นไม่มีเลยก็ได้ สาเหตุอย่างหนึ่งก็คือ คุณเป็นคนทีพูดแบบไม่ค่อยคำนึงถึงคนฟังเท่าไร อาจทำให้คนฟังไม่พอใจคำพูดของคุณก็ได้

ซ้ำในดวงชะตาของคุณก็มักจะมีโอกาสที่จะเจอคนที่หลอกหลวง หรือ ไม่จริงใจกับคุณ แต่ในช่วงปีตั้งแต่วันเกิดปี 2555 ถึง 2556 ของคุณ ผมคิดว่า คุณคงจะมีผู้หญิงต่างชาติเข้ามาสัมพันธ์กับคุณอยู่

แต่ในปีหน้าหลังวันเกิดของคุณ ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการสานสร้างความสัมพันธ์ให้ดีๆ ให้พยายามคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามแสร้งความรู้สึกของอีกฝ่ายให้มาก ไม่เช่นนั้น ความรักของคุณ อาจจะมีปัญหาได้

เพราะดาวศุกร์(๖) ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักของคุณค่อนข้างจะอ่อนแอ หากพยายามประคับประคองความรู้สึกกันไป ก็อาจจะเอาชนะดวงชะตาได้

แต่ถ้าผ่านไปจากนี้ ต้นปีหน้า คุณก็อาจจะมีผู้หญิงเดินเข้ามาในชีวิตคุณอีก ก็พยายามดูนะครับ

คำถามที่สาม ผมต้องการจะกลับเมืองไทย เมื่อไหร่จึงจะเป็นเวลาที่ดี ที่เหมาะสม

การเลือกที่จะอยู่ที่ไหนของคนเรานั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ ความตั้งใจของเจ้าของชะตาเอง ดวงชะตาเป็นเพียงตัวชี้นำ และ กำหนดสถานการณ์ให้คุณตัดสินใจไปในทางนั้น

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องเป็นไปตามดวงชะตาเสมอ เพราะ มนุษย์เลือกทางเดินของตัวเองได้

ในกรณีของคุณนั้น นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นมา โชคของคุณไม่ค่อยจะดีแล้ว และ ในขณะนี้ คุณคงจะประสบปัญหาในเรื่องการเงินไหลออก ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมาก เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มีศัตรูลับ เจ้านายไม่ค่อยให้การสนับสนุน

ดังนั้น ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อคุณนักในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ลึกลับ โดยเสาร์(๗)เสี้ยนนั้น คุณคงคิดอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศรอบข้าง และ ที่อยู่เหมือนกัน

จึงขอบอกเลยว่า สิ่งแวดล้อมของคุณจะเป็นตัวบีบให้คุณตัดสินใจ แต่สุดท้าย ตัวคุณเองต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกอยู่ในบรรยากาศที่บีบคั้นได้หรือไม่ หรือ จะกลับเมืองไทย

แล้วส่งข่าวให้ทราบบ้างนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ญาณวุฒิ” ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathipti@gmail.com](mailto:thammathipti@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกัณใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ “ ตั้งใจเป็นคนดี ” ครับ

